

# SPCGรับทรัพย์1,043ล้าน เพิ่มทุนพีพีให้เคียวเซรา

**SPCG ออกหุ้นเพิ่มทุนพีพี 50 ล้านหุ้น** เสนอขาย Kyocera ที่ราคาหุ้นละ 20.87 บาท รับทรัพย์เข้ากระเป๋า 1,043.50 ล้านบาท เล็งนำไปขยายธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ ฟาก Kyocera ถือหุ้นของ SPCG เพิ่มเป็น 6.87%

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG กล่าวว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

## SPCG

ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ Kyocera Corporation (Kyocera) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 20.87 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,043,500,000 บาท กำหนดวันเสนอขาย จองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง

อ่านต่อหน้า 28

## SPCG

(ต่อจากหน้า 27)

วันที่ 1-15 ก.พ. 2561 โดยภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะส่งผลให้ Kyocera เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนประมาณ 6.87% จากปัจจุบันที่ถือหุ้นในสัดส่วน 1.46%

ทั้งนี้ Kyocera Corporation ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิก

เนื้อละเอียด และชิ้นส่วนเซรามิก รวมทั้งโมดูลและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Systems) เป็นต้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้เพื่อความแน่นแฟ้นในการร่วมมือและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ Kyocera ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Systems หรือ Energy Storage System) จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงนวัตกรรมดังกล่าวได้

เพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทในระดับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และ ในระดับครัวเรือน

รวมถึงเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะใน แถบภูมิภาคอาเซียน ด้วยการร่วมมือกันของ พันธมิตรทางธุรกิจในนามของบริษัท และ Kyocera และเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ บริษัทได้ทันเวลา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งการมีเงินทุนที่ เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป และเสริมสภาพคล่องในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เป็นเงินทุนเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท ณ ปัจจุบันและในอนาคต และการลงทุนต่างๆ ของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเพื่อให้การเพิ่มทุนสำเร็จลงในระยะเวลาอันสั้น ที่ราคาเสนอขายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่องทางอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่า มีแนวโน้มที่ราคาเสนอขายของสองวิธีดังกล่าวจะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ Kyocera เสนอซื้อ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญ

แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ บริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้ทันเวลาที่แล้ว ยังไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น

ด้านประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือ เงินทุนที่มากขึ้นจะช่วยในการขยายกิจการของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทำให้บริษัทไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และสถาบันการเงินได้ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นของพันธมิตรทางธุรกิจ

เนื่องจาก Kyocera เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทก็จะสามารถเข้าถึงนวัตกรรม ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-How) ความรู้และความเชี่ยวชาญของ Kyocera และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจให้สามารถเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

## ปีรายได้พุ่ง 7 พันล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ดร.วันดี เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2561 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือประมาณ 6,500-7,000 ล้านบาท จาก

**SPCG**

(ต่อจากหน้า 28)

ปี 2560 ที่มั่นใจรายได้จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 จะมีการรับรู้รายได้จากโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มอีก 30 เมกะวัตต์ (MW) และบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาเข้าลงทุนโครงการอื่นเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นใน Totori ที่มีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ขณะนี้บริษัทจะเลื่อนการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปเป็นภายในไตรมาส 2/2561 จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถ COD ไม่เกินช่วงไตรมาส 1/2561 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทำให้การผลิตไฟฟ้าลดลง แต่บริษัทมั่นใจจะไม่กระทบต่อแผนการดำเนินงานและไม่มีต้นทุนที่เพิ่มในปี 2561 จากการรับรู้รายได้ล่าช้าไปประมาณ 1-2 เดือน ■

**อ่านต่อหน้า 29**